

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังแข็งค่าหลังเฟดตรึงดอกเบี้ยนโยบาย, แรงซื้อบอนด์ไทยหนุน

*บาท/ดอลลาร์เข้านี้ยังคงแข็งค่าหลังจากธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ และไม่ได้ส่งสัญญาณชัดเจน เกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไป

*ดีลเลอร์ มองว่า แรงซื้อตราสารหนี้ไทยของนักลงทุนต่างชาติ ที่มีเข้ามาต่อเนื่องในช่วงนี้ ยังช่วยหนุนเงินบาทด้วย โดยมองกรอบวันนี้ไว้ที่ 35.00-35.15

*ดอลลาร์ทรงตัวในการซื้อขายช่วงเช้าวันนี้ที่ตลาดเอเชีย หลังเฟดแสดงความเห็นในทางบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐ ในการประชุมเฟดครั้งแรก นับตั้งแต่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ

*เฟดลงมติตรึงอัตราดอกเบี้ยในช่วง 0.50-0.75% ตามความคาดหมาย หลังเสร็จสิ้นการประชุมสองวันในวันพุธ แต่เฟดยังคงบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่สดใสของเศรษฐกิจสหรัฐ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่า เฟดยังคงมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้

*แต่เฟดไม่ได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนถึงกำหนดเวลาในการปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไป

*เฟดระบุว่า การจ้างงานในสหรัฐยังคงปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ขณะที่เงินเฟ้อและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวขึ้น แต่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับต่ำ

*ถึงแม้เฟดแสดงความเห็นในทางบวกมากยิ่งขึ้น แต่นักลงทุนก็กังวลกับผลกระทบจากนโยบายกีดกันทางการค้า ของประธานาธิบดีทรัมป์ และถ้อยแถลงของนายทรัมป์ในเรื่องค่าเงิน

*ในวันอังคารที่ผ่านมา นายทรัมป์และที่ปรึกษาระดับสูงของเขา ได้กล่าวตำหนิจีน, ญี่ปุ่น และเยอรมนี โดยอ้างว่า ทั้งสามประเทศนี้ ปรักดลค่าเงินของตนเองลง เพื่อผลประโยชน์ของประเทศตนเอง

*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2.11 พันล้านบาท ขณะที่ซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 6.35 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ซื้อสุทธิ 4.03 พันล้านบาท

*09.25 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.106/119 จาก 35.119 เมื่อวาน

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.828/859 จาก 37.766 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 113.12/15 จาก 113.23 เมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0778/79 จาก 1.0767 เมื่อวาน

"เฟดไม่ได้มีอะไรเซอร์ไพรส์ตลาด ยังคงดอกเบี้ยเอาไว้แล้วรอดูสถานการณ์ไปก่อน บาทก็ยังแข็งค่าได้ต่อเนื่อง flows ในบอนด์ก็ยังเข้ามาเรื่อยๆ แต่ช่วงสั้นๆ อาจจะเริ่มอ่อนแล้วเหมือนกัน" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้